
เรื่องเสร็จที่ ๘๖/๒๔๗๙ 
 

พระมรดกสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขุนเพ็ชรบู์รณอิ์นทราชยั 
    

 
(ส ำเนำ) 

ลับที่ ๘๕๖/๒๔๗๙                                                               คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

๑๙ กนัยำยน ๒๔๗๙ 
 
เร่ือง  พระมรดกสมเดจ็เจ้ำฟ้ำกรมขุนเพช็ร์บูรณ์อนิทรำชัย 
 
จำก  เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
ถึง   เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 
 

หนังสือที่ ฎ.๘๘๓๘/๒๔๗๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๔๗๘ ให้คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตีควำมในพระบรมรำชโองกำรของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเร่ืองพระ
มรดกสมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมขุนเพ็ชร์บูรณ์อินทรำชัย และแจ้งว่ำถ้ำต้องกำรเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำเพิ่มเติม ให้ติดต่อทำงส ำนักงำนรำชเลขำธิกำรในพระองค์ ควำมปรำกฏในหนังสือนั้น
แล้ว 

บัดนี้  กรรมกำรร่ำงกฎหมำยได้ประชุมตรวจพิจำรณำเสร็จแล้ว มีควำมเห็นว่ำ 
ปัญหำเร่ืองพระบรมรำชโองกำรนี้  ได้มีค ำตอบอยู่แล้ว ดังปรำกฏในพระบรมรำชโองกำรของ
พระบำทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งทรงตอบรำยงำนกรำบบังคมทูลของกรรมกำรรวมรวม
พระมรดก ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๖๘ ว่ำ 

“ตำมหนังสือที่ ๒๐/๔๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ศกนี้  รำยงำนเร่ืองจัดกำรทรัพย์
มรดกเจ้ำฟ้ำกรมขุนเพช็ร์บูรณ์อนิทรำชัย มำนั้น ได้อ่ำนตลอดแล้ว 

ตำมที่กรรมกำรจัดกำรและชี้แจงมำนั้น เป็นที่พอใจแล้ว ให้ด ำเนินกำรไปตำมนั้น
ได้ทุกประกำร...........” 

ทั้งนี้ ย่อมเห็นได้ชัดว่ำ  พระบำทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ทรงรับรอง
ข้อที่กรรมกำรรวบรวมทรัพย์มรดกกรำบบังคมทูลเรียนพระรำชปฏิบัติขึ้ นมำ เมื่อเป็นดังนี้  
เจ้ำหน้ำที่ผู้ รักษำพระมรดกสมเดจ็เจ้ำฟ้ำกรมขุนเพช็ร์บูรณ์อนิทรำชัยกจ็ะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมรำยงำนกรำบบังคมทูลนั้นเตม็ตำมควำมสำมำรถ 

คณะกรรมกำรเห็นว่ำ กำรที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมรำยงำนกรำบบังคมทูล
นั้น เป็นเร่ืองที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ รักษำพระมรดกจะวินิจฉัยและด ำเนินกำรไป กำรที่จะวินิจฉัยและ
ด ำเนินกำรไปนี้  ท ำให้เกิดปัญหำทั้งในข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมำย ซึ่งต้องพิจำรณำรวมกันไปจะ



 ๒ 

พิจำรณำแต่ข้อหนึ่งข้อใดหำได้ไม่ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ศ. 
๒๔๗๖ มำตรำ ๓ (๒) คณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีหน้ำที่รับปรึกษำให้ควำมเห็นแต่ในทำงกฎหมำย
เท่ำนั้น เมื่อค ำวินิจฉัยของเจ้ำหน้ำที่ผู้ รักษำพระมรดกรำยนี้ ไม่เป็นที่พอใจแก่ทำยำทกองพระมรดก 
และทำยำทนั้นได้ร้องขึ้นมำว่ำตนมีสิทธิควรได้รับส่วนแบ่งในกองพระมรดก กเ็ป็นเร่ืองที่ทำยำท
นั้นจะน ำคดีไปฟ้องร้องยังโรงศำล ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะที่จะวินิจฉัย และด้วยเหตุนี้
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำจึงยังไม่ควรตีควำมพระบรมรำชโองกำรนี้  

อนึ่ง ได้คืนต้นฉบับของเลขำธกิำรฯ มำพร้อมกบัหนังสอืนี้ ด้วยแล้ว 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

 
ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 

 
(ลงชื่อ) เดือน  บุนนำค 

เลขำธกิำร 
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พระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชร์บูรณ์อินทราชัย

(สําเนา)

ลับที่ ๕๕๐ /๒๕๐๕                                              คณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓ กันยายน ๒๕๕๓๕

เรื่อง พระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชร์บูรณ์อินทราชัย

จาก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนังสือที่ ฏ.๕๕๓๕/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความในพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระ
มรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชร์บูรณ์อินทราชัย และแ
             จ้งว่าถ้าต้องการเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม ให้ติดต่อทางสํานักงานราชเลขาธิการในพระองค์ ความปรากฏในหนังสือนั้น
แล้ว

บัดนี้ กรรมการร่างกฎหมายได้ประชุมตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว มีความเห็นว่า
ปัญหาเรื่องพระบรมราชโองการนี้ ได้มีคําตอบอยู่แล้ว ดังปรากฏในพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงตอบรายงานกราบบังคมทูลของกรรมการรวมรวม
พระมรดก ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ว่า

“ตามหนังสือที่ ๒๐ /๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ศกนี้ รายงานเรื่องจัดการทรัพย์
มรดกเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชร์บูรณ์อิน
             ทราชัย มานั้น ได้อ่านตลอดแล้ว

ตามที่กรรมการจัดการและชี้แจงมานั้น เป็นที่พอใจแล้ว ให้ดําเนินการไปตามนั้น

ได้ทุกประการ

ทั้งนี้ย่อมเห็นได้ชัดว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงรับรอง

ข้อที่กรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกกราบบังคมทูลเรียนพระราชปฏิบัติขึ้นมา เมื่อเป็นดังนี่
v  vy dive            sv        soe   “a    aw -  v  Pa     y
เจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชร์บูรณ์อินทราชัยก็จะต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามรายงานกราบบังคมทูลนันเต็มตามความสามารถ

คณะกรรมการเห็นว่า การที่
             จะดําเนินการให้เป็นไปตามรายงานกราบบังคมทูล
นั้น เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระมรดกจะวินิจฉัยและดําเนินการไป การที่จะวินิจฉัยและ

ดําเนินการไปนี่ ทําให้เกิดปัญหาทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งต้องพิจารณารวมกันไปจะ
             [END PAGE 1]
             ๒

พิจารณาแต่ข้อหนึ่งข้อใดหาได้ไม่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.

๒๕๓๑๒ มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่รับปรึกษาให้ความเห็นแต่ในทางกฎหมาย
เท่านั้น เมื่อคําวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระมรดกรายนี้ไม่เป็นที่พอใจแก่ทายาทกองพระมรดก
และทายาหนั้นได้ร้องขึ้นมาว่าตนมีสิทธิควรได้รับส่วนแบ่งในกองพระมรดก ก็เป็นเรื่องที่ทายาท
นั้นจะนําคดีไปฟ้องร้องยังโรงศาล ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่โดยเฉพา ะที่จะวินิจฉัย และด้วยเหตุนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงยังไม่ควรดีความพระบรมราชโองการนี้

อนึง ได
             ้คืนต้นฉบับของเลขาธิการฯ มาพร้อมกับหนังสือนี่ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับยืออย่างสูง

(ลงชื่อ) เดือน บุนนาค

เลขาธิการ
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